

Số: *02*/KL-KHCN

Thái Nguyên, ngày *26* tháng 6 năm 2020

KẾT LUẬN THANH TRA
Việc chấp hành các quy định về đo lường tại các Hợp tác xã
kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Đo lường năm 2011 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 1737/QĐ-KHCN ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 25/6/2020 của Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 111/QĐ-KHCN ngày 11/5/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thái Nguyên về thanh tra việc chấp hành các quy định về đo lường tại các Hợp tác xã dịch vụ Điện năng,

Giám đốc Sở KH&CN Thái Nguyên kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung:

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện tại có 20 Hợp tác xã dịch vụ điện, đa số cung cấp điện năng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt vùng nông thôn. Các Hợp tác xã đều tiếp nhận Hệ thống truyền tải cung cấp điện năng qua Dự án Năng lượng nông thôn II được Sở công thương triển khai từ năm 2009 (kinh phí từ nguồn vay Ngân hàng thế giới) và hệ thống cung cấp điện được các Hợp tác xã đầu tư từ trước. Năm 2017, Sở KH&CN đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các Hợp tác xã Điện năng thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường trong quản lý, sử dụng công tơ phục vụ đo đếm điện năng theo quy định tại Điều 19 Luật Đo lường năm 2011 như sử dụng công tơ đã được phê duyệt mẫu, kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng hoặc kiểm định sau sửa chữa; trong quá trình sử dụng không tác động, can thiệp, tháo dỡ niêm phong kẹp chì của tổ chức kiểm định nhằm đảm bảo sự khách quan, chính xác, công bằng trong hoạt động mua bán điện.

Cuộc thanh tra lần này được thực hiện trong thời gian 30 ngày đối với tất cả 20 Hợp tác xã dịch vụ Điện năng trên địa bàn Tỉnh nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong hoạt động mua bán điện.

2. Kết quả thanh tra, xác minh:

Tại các Hợp tác xã dịch vụ Điện năng được thanh tra đã xuất trình đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo hình thức Hợp tác xã; Giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực;

Hiện tại, các Hợp tác xã dịch vụ Điện năng đang sử dụng một số loại công tơ 1 pha (U 220V, I 5(10-20)A, f 50 Hz, cấp chính xác 2) và công tơ 3 pha (U 3x220/380V, I 3x5(100)A, f 50Hz) gồm cả loại xoay chiều cảm ứng và điện tử phục vụ hoạt động đo đếm điện năng tiêu thụ tại các hộ dân thuộc địa bàn cung cấp điện. Đại diện các Hợp tác xã đã cung cấp hồ sơ minh chứng việc kiểm định công tơ điện các loại gồm Bảng kê danh sách các hộ dân mua điện, chứng chỉ kiểm định (giấy chứng nhận kiểm định kèm theo Danh sách công tơ) do các tổ chức kiểm định (*Trung tâm Phát triển KH&CN Thái Nguyên; Trung tâm Thí nghiệm điện Thái Nguyên; Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, các tổ chức này đã được Cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện kiểm định công tơ điện*) đa số còn hiệu lực. Một số Hợp tác xã (HTX) đã chủ động và thực hiện tương đối nghiêm túc việc kiểm soát về đo lường theo quy định như: HTX Điện Khe Mo (Đồng Hỷ); HTX Điện Hiệp Lực xã Động Đạt, xã Cổ Lũng (Phú Lương); HTX Dịch vụ Điện và Nông nghiệp Đồng Tiến, HTX dịch vụ điện xã Trung Thành, HTX kinh doanh dịch vụ công nghiệp nông thôn Minh Đức (Phổ Yên)..., định kỳ tiến hành kiểm định công tơ và thay thế lắp mới công tơ đã được kiểm định, lưu giữ hồ sơ kiểm định tương đối đầy đủ, tuy số lượng công tơ sử dụng tương đối nhiều nhưng có đơn vị đã theo dõi, quản lý thời hạn kiểm định cụ thể, chi tiết đến từng hộ sử dụng (như HTX Dịch vụ Điện xã Trung Thành). Qua ý kiến phản hồi của các HTX, việc thực hiện kiểm định công tơ đã làm giảm tổn thất trong hoạt động kinh doanh điện năng (so với thời gian trước 2017), hạn chế khiếu nại của khách hàng về sai số công tơ điện.

Bên cạnh đó vẫn còn 08 Hợp tác xã đang sử dụng công tơ không có chứng chỉ kiểm hoặc chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực. Qua kiểm tra thực tế một số công tơ điện đang sử dụng tại một số hộ dân do Hợp tác xã quản lý cho thấy cơ bản còn nguyên niêm phong kẹp chì, đa số công tơ được sử dụng dấu kẹp chì kiểu 2 thể hiện ký hiệu tổ chức kiểm định, thời hạn kiểm định còn hiệu lực, trên nhãn mác công tơ đã thể hiện các thông số kỹ thuật và ký hiệu phê duyệt mẫu. Tuy nhiên, vẫn còn một số công tơ không thể hiện tổ chức kiểm định, hiệu lực kiểm định hoặc thời hạn kiểm định đã hết hiệu lực. Sau khi lựa chọn một số công tơ 1 pha để kiểm tra độ chính xác bằng thiết bị kiểm định công tơ điện lưu động cho thấy một số không đạt yêu cầu, sai số vượt quá phạm vi cho phép.

3. Kết luận:

Qua cuộc thanh tra cho thấy, nhìn chung các Hợp tác xã dịch vụ Điện năng đã cố gắng chấp hành các quy định của pháp luật về Đo lường trong quản lý và sử dụng công tơ phục vụ đo đếm điện năng tiêu thụ. Đa số đã thực hiện nghiêm

túc việc kiểm soát về đo lường đối với công tơ (như sử dụng công tơ đã được phê duyệt mẫu, kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng và kiểm định sau sửa chữa), lưu giữ hồ sơ kiểm định tương đối đầy đủ tại đơn vị. Tuy nhiên vẫn còn các cơ sở chưa nhận thức đầy đủ một số quy định về đo lường, hoặc quá trình kiểm định còn gặp một số khó khăn nhất định (như số lượng công tơ nhiều, kinh phí thực hiện kiểm định còn hạn chế, công tơ dự phòng thay thế để thực hiện kiểm định tại một số cơ sở không nhiều) nên dẫn đến chưa kiểm soát hết về đo lường đối toàn bộ số công tơ điện đang sử dụng, còn nhiều công tơ đã hết hiệu lực kiểm định theo quy định.

Cuộc thanh tra nhìn chung đã đạt được mục tiêu ban đầu đề ra, cơ bản đánh giá được tình hình chấp hành quy định về đo lường trong hoạt động kinh doanh điện năng tại các Hợp tác xã; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Sở trong lĩnh vực đo lường trên địa bàn Tỉnh.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:

Lập biên bản vi phạm và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 08 Hợp tác xã về hành vi sử dụng công tơ điện (phương tiện đo nhóm 2) không có chứng chỉ kiểm định hoặc chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực, với tổng số tiền là 44,5 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu các Hợp tác xã chấm dứt hành vi vi phạm, rà soát lại các công tơ điện đang quản lý và sử dụng để thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường như kiểm định hoặc thay thế những đồng hồ đã hết giá trị kiểm định, không còn đảm bảo về đo lường.

5. Yêu cầu, kiến nghị:

- Đề nghị các Hợp tác xã kinh doanh điện năng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, định kỳ thực hiện việc kiểm định công tơ đang quản lý và sử dụng phục vụ đo đếm điện năng tiêu thụ. Tăng cường công tác quản lý và theo dõi về đo lường đối với từng công tơ điện (về người/đơn vị sử dụng, chủng loại công tơ, số công tơ, tổ chức kiểm định và hiệu lực kiểm định).

- Các cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm đôn đốc các Hợp tác xã thực hiện quy định của pháp luật liên quan, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo sự khách quan, chính xác; công bằng trong hoạt động mua bán điện.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về đo lường tại các Hợp tác xã kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.

Nơi nhận:

- Đối tượng thanh tra;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTr. *lh*

